

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013



หนังสือพิมพ์มันมินในภาษาต่าง ๆ 29 ภาษาถูกเผยแพร่แพร่พระคุณของพระเจ้า ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการทำงานของพระวิญญาณออกไปทั่วโลก คนจำนวนมากไม่ถนัดกับพระทัยของพระเจ้าผ่านหนังสือพิมพ์มันมิน และเซอ ฟังนำพระทัยนั้น สิ่งนี้ทำให้คนเหล่านั้นได้รับคำตอบและพระพรมากมาย

## หนังสือพิมพ์มันมิน (หนังสือพิมพ์ในภาษาต่าง ๆ 29 ภาษา) กำลังเผยแพร่ความรัก ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนทั่วโลก

หนังสือพิมพ์มันมินมีผู้อ่านหลายระดับทั่วโลก หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะถูกพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ 29 ภาษาโดยเริ่ม ต้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2013 หนังสือพิมพ์มันมินฉบับภาษาอิตาลี ภาษาเดนมาร์ก ภาษาบัลแกเรีย และภาษาฟินแลนด์จะถูกเพิ่มเข้ามาตามคำร้องขอของคริสตจักรสาขาในยุโรปและผู้คนที่ยังปรารถนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจของมันมิน

นับจากฉบับแรกซึ่งถูกพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีในเดือนพฤษภาคม 1987 เป็นต้นมา หนังสือพิมพ์มันมินมีบทบาทสำคัญในการนำผู้คนมาสู่หนทางแห่งความรอดผ่านการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนตัวอักษร ภาษาจีนดั้งเดิม ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอารบิก ภาษาฮิบรู ภาษาเอสโตเนีย ภาษาโปตุเกส ภาษายูเครน ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาเดนมาร์ก ภาษาบัลแกเรีย ภาษาฟินแลนด์ ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษามองโกเลีย ภาษาเยอรมัน

ภาษาตากาล็อก ภาษาบิซาซัน ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเนปาล ภาษาทิเบต ภาษาฮินดี และภาษาสิงหล การเกิดขึ้นนี้ได้ก็เพราะคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลทำพันธกิจ สิ่งดีดีของมันมินด้วยความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่น

หนังสือพิมพ์มันมินเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ออกไปทั่วทุกมุมโลกด้วยเนื้อหาที่เต็มล้นด้วยพระคุณ เช่น พระคำแห่งชีวิต คำพยากรณ์ของผู้คนที่ประสบความสำเร็จกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า การให้คำปรึกษาคริสเตียนที่ใจของใจเกี่ยวกับคริสตศาสนา เรื่องเด่นประจำฉบับ และรายงานข่าวพันธกิจในต่างแดน เป็นต้น

ผู้อ่านหนังสือพิมพ์มันมินจำนวนมากได้เพิ่มพูนความเชื่อฝ่ายวิญญาณของตนขึ้นผ่านเนื้อหาที่ถวายเกียรติแด่ พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวด้วยพลังชีวิต นอกจากนี้ ผู้อ่านเหล่านั้นยังเต็มล้นด้วยความหวังสำหรับนครเยรูซาเล็ม ใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่งดงามที่สุดในสวรรค์และสัมผัสถึงความรักที่แท้

จริงของพระเจ้า สิ่งนี้ทำให้คนเหล่านั้นบังเกิดใหม่ในฐานะสาวกที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ปกครองรอสเซล มาตาเอฟจากอิสราเอลกล่าวว่า “ผมชอบคำเทศนาของ ดร. แจร์ร็อก ลี ในหนังสือพิมพ์มันมิน ผมเรียนรู้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางคำเทศนาชุด ‘คริสตจักรทั้งเจ็ด’ ผมได้รับกำลังใจจากคำพยากรณ์จำนวนมากและเรียนรู้วิถีการอธิษฐาน การเอาชนะความทุกข์ยากลำบาก และการรับเอาการบำบัดรักษาจากพระเจ้า” มัคคาบีจากเอลิโนร์ ชูราคอฟจากสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “หนังสือพิมพ์มันมินเผยแพร่ความสว่าง สันติสุข ความรัก และความจริงออกไปทั่วโลก หนังสือพิมพ์ฉบับนี้รับใช้ดวงวิญญาณมากมายในหลายระดับและในทุกมุมโลก”

คุณจิอวานนิ ลูเบียโนจากโคลัมเบียระบุว่า “ผมเริ่มมีความเชื่อฝ่ายวิญญาณด้วยการได้รับความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งผ่านหนังสือมันมิน จากคำเทศนาของ ดร. แจร์ร็อก ลี ที่เต็มไปด้วย

ฤทธิ์อำนาจ ความอยากรู้อยากเห็นของผมในเรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณและความเชื่อคริสตชนได้รับการตอบสนองและคำถามต่าง ๆ ได้รับคำตอบ” คุณดาวิด วีโอรากจากแคนาดา กล่าวว่า “หนังสือพิมพ์มันมินค่อนข้างอ่านง่ายและมีรูปภาพหลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีบทความต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตคริสเตียนของเรา หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จึงเพิ่มความเชื่อภายในเรา เหมือนสิ่งอื่นใด หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้นำเสนอพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อดวงวิญญาณและข่าวสารแห่งความรักของพระองค์อย่างชัดเจน”

นอกจากนั้น หนังสือพิมพ์มันมินถูกพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ และสามารถหาอ่านได้ในทุกที่ทุกแห่ง และทุกเวลาจาก [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com) ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF จากเว็บไซต์ด้วยการคลิกไปที่ “ดาวน์โหลดไฟล์ PDF” และพิมพ์ไฟล์นั้นออกไปใช้เพื่อการประกาศกับคนอื่นในพื้นที่พันธกิจของท่าน

# ความรักไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร



ดร.แจร์อ็อก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโส

“ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่จุนเจิว ไม่ช่างจดจำความผิด”  
(1 โครินธ์ 13:5)

การทำสิ่งที่ไม่บังควรหมายถึงการแสดง ความหยาบคาย การไม่มีมรรยาท หรือการละเมิดสิทธิแน่นอน วิธีการทักทายหรือการพูดคุยอาจแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาและยุคสมัย แต่ยังมีมรรยาทพื้นฐานที่คุณยึดถือ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนประพฤติตนอย่างหยาบคายแต่พวกเขากลับมองไม่เห็นความหยาบคายของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านี้มักไม่มีมรรยาทกับผู้อื่นที่ใกล้ชิดกับเขา ท่านอาจพูดว่าการทำตัวหยาบคายบางเล็กน้อยกับเพื่อนคงไม่เป็นไรหรอกเพราะท่านใกล้ชิดกับเขามาก แต่คำพูดและการกระทำที่หยาบคายของท่านสามารถทำลายความรู้สึกของเขา

### 1. ตัวอย่างของการที่คุณแสดงความหยาบคายต่อพระเจ้า

บางคนพูดว่าเขารักพระเจ้า แต่การกระทำและคำพูดของเขากลับไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระองค์ ตัวอย่างที่เห็นอยู่ทั่วไปคือการนั่งหลับในช่วงการนมัสการ สมมุติว่าท่านได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมผู้นำประเทศของท่าน ท่านหลับในขณะที่ท่านพูดคุยกับผู้นำประเทศ การแสดงออกเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่างยิ่ง แต่ในขณะที่ท่านถวายการนมัสการแด่พระเจ้าจอมโยธา ท่านอาจง่วงเหงาหาวนอนหรือหลับไหลต่อพระพักตร์พระองค์ สิ่งนี้ทำให้สงสัยว่าความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้านั้นเป็นความรักที่แท้จริงหรือไม่ การพูดคุยกับเพื่อนและการมีความคิดล่องลอยในช่วงการนมัสการถือเป็นสิ่งที่ไม่บังควรด้วยเช่นกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ท่านขาดสำนึกเรื่องความยำเกรงพระเจ้า

ถ้าท่านพูดคุย มีความคิดล่องลอย และนอนหลับในขณะที่นั่งเทศน์กำลังเทศนาท่านก็กำลังที่หยาบกับนักเทศน์ นักเทศน์อาจเป็นห่วงว่าคำเทศนาของท่านนำพระคุณมาสู่ท่านหรือไม่ บางครั้งการทำเช่นนั้นจะหยุดการคล้อย ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับนักเทศน์ สุดท้าย ถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้ในการนมัสการ สิ่งนี้เป็นอันตราย กับผู้อื่นที่เข้าร่วมในการนมัสการและจะเป็นอันตรายต่อท่านด้วยเช่นกัน

การเดินออกไปจากการนมัสการก่อนเวลาก็ถือเป็นการผิดศีลธรรมที่ไร้มรรยาทเช่นกัน ยกเว้นผู้คนที่ต้องทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ ท่านต้องนั่งอยู่ต่อไปจนกระทั่งจบการนมัสการและจดจ่อกับการนมัสการนั้น ท่านควรทุ่มเทจิตใจทั้งหมดให้กับการนมัสการ ไม่ว่าจะเป็นการสงบใจอธิษฐานหรือการอ่านหลักข้อเชื่อของอัครทูตไปจนกระทั่งถึงการกล่าวคำอวยพรหรือการอธิษฐานตามอวยงของพระเจ้าเป็นเจ้า หลักการเดียวกันนี้ใช้กับการนมัสการทั้งหมดเช่นกันซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ท่านร้องเพลงสรรเสริญ อธิษฐาน ถวายทรัพย์ และฟังการประกาศคริสตจักร ท่านต้องทุ่มเทจิตใจที่รอนรนแบบเดียวกันให้กับพระเจ้าเมื่อท่านจัดการร้องเพลงนมัสการและ การนมัสการในกลุ่มขอรวมทั้งการนมัสการอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ของคริสตจักร

เพื่อถวายการนมัสการอย่างสิ้นเชิงของท่าน อันดับแรกท่านต้องไม่มานมัสการสาย การมาสายเมื่อท่านนัดหมายกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่บังควร แต่ที่ท่านมาสายเมื่อมีนัดกับพระเจ้าสิ่งนี้จะหยาบคายมากกว่านั้นสักเท่าใด การเตรียมตัวสำหรับการนมัสการด้วยการอธิษฐานก่อนเริ่มนมัสการถือเป็นมรรยาทที่เหมาะสม นอกจากนั้น การหยาบคายต่อพระเจ้ายังรวมถึงการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ก่อนเข้าร่วมการนมัสการรวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือของท่าน การขอมให้เด็กพูดและเล่นเสียงดัง การเคี้ยวหมากฝรั่ง และการกินอาหารในช่วงการนมัสการ

การวางตัวของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ถ้าท่านไปคริสตจักรด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ที่บ้าน โดยไม่ได้ดูแลอย่างเหมาะสม การทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เมื่อท่านมาคริสตจักรท่านควรแต่งตัวสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บางเช่นกัน บางครั้งท่านอาจเข้าร่วมการนมัสการในวันพุธหรือการนมัสการใดรุ่งคืนวันศุกร์ด้วยชุดทำงานเพราะท่านรีบมาจากที่ทำงาน ในกรณีนี้ พระเจ้าจะไม่ทรงจิตใจของท่านที่ต้องการจะเข้าร่วมการนมัสการ เมที่ท่านจะอยู่แค่ไหนก็ตาม

ถ้าท่านไปซัดจิงหะการอธิษฐานของใครบางคนด้วยการสะกดหัวไหล่ของเขาเพราะมีเรื่องด่วนบางอย่างหรือเขาพูดอธิษฐานทันทีเพื่อการกระทำทั้งสองเป็นสิ่งที่หยาบคายเพราะท่านและเขาพูดการสนทนากับพระเจ้า ลงอย่างบิดเบือน

เมื่อเรานมัสการพระเจ้าและอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเจ้าทรงยอมรับจิตใจของเราด้วยความปีติยินดีและทรงตอบแทนเราด้วยพระพรและรางวัล ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าเราหยาบคายมากขึ้นและบ่อยครั้ง เราก็ จะสะสมกำแพงบาปต่อสู้กับพระเจ้า จากนั้นเราจำเป็นต้องพบกับปัญหามากมาย เช่น โรคภัยไข้เจ็บหรือ อุบัติเหตุหรือเป็นการยากที่เราจะได้รับคำตอบเมเราจะอธิษฐานเป็นเวลานานก็ตาม

### 2. ตัวอย่างของการที่คุณแสดงความหยาบคายในสถานนมัสการ

สถานนมัสการไม่ได้หมายถึงห้องนมัสการเท่านั้น แต่ซึ่งรวมถึงลานคริสตจักรทั้งหมด อาคารอื่นของคริสตจักร และสถานที่อื่น ๆ ภายในคริสตจักร ดังนั้นเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ่งที่เราพูดและทำในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดของคริสตจักร เราต้องไม่ชกต่อยกันหรือพูดเรื่องฝ่ายโลกหรือความสนุกสนาน เราต้องไม่ทำความเสียหายให้กับเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของคริสตจักรและไม่ไร้ของถวายของคริสตจักรเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว

ในคริสตจักรต้องมีห้ามซื้อและห้ามขายอย่างเข้มงวด บางคนคิดว่าเขาไม่ได้ละเมิดแม้เขาจะใช้การจ่ายเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์และได้รับสิ่งที่เขาซื้อ ในสำนักงานในคริสตจักร แต่การละเมิดนี้รวมถึงการซื้อและการขายจงคิดถึงพระเยซูผู้ทรงควาโคะของคอนแลกเงินและที่นั่งของผู้คนที่ขายสัตว์บูชาในพระวิหารตามที่บันทึกไว้ในมัทธิว 21:12-13 พระองค์ไม่อนุญาตให้คนเหล่านั้นซื้อหรือขายแม้แต่สัตว์ที่ใช้ในการถวายเครื่องบูชา ดังนั้น การซื้อหรือการขายในคริสตจักรเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ เราต้องไม่จัด งานขายสิ่งของเพื่อการกุศลในคริสตจักรด้วยเช่นกัน

สถานที่ที่นมัสการเป็นสถานที่พิเศษซึ่งถูกแยกไว้เฉพาะเพื่อการถวายการนมัสการแด่พระเจ้าและสื่อสารกับพระองค์ เราต้องหลีกเลี่ยงกับความบริสุทธิ์ของคริสตจักรและสถานนมัสการและเราต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรต่อพระเจ้า

### 3. ตัวอย่างของการที่คุณแสดงความหยาบคายต่อผู้อื่น

ท่านอาจหยาบคายกับคนอื่นเมื่อท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวตนเองโดยไม่คำนึงถึงสภาพของคนอื่น เราต้องมีมรรยาทในการ โทษทัณฑ์หาคนอื่นเมื่อสิ่งนี้อาจดูเล็กน้อย เราต้องไม่โทษทัณฑ์หาเขาในยามดึกหรือคุยกับเขานาน เมื่อเขากำลังยุ่ง สิ่งนี้อาจก่อปัญหาให้กับเขา การมาสายเมื่อมีนัดการไปหาคนอื่น และการไปที่บ้านหรือที่ทำงานของเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนถือเป็นการกระทำที่หยาบคายเช่นกัน

บางคนคิดว่าถ้าเขาทำมรรยาทเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของเขาเกิดความอึดอัด แน่นนอน บางคนใกล้ชิดกันมากจนเขามองไม่เห็นความผิดของคนอื่น แต่ไม่มีใครรู้จักจิตใจของคนอื่น 100% สมมุติว่าคนหนึ่งคิดว่าเขาใกล้ชิดกับอีกคนหนึ่ง แต่ไม่จริงเสมอไปที่ว่าอีกคนหนึ่งจะคิดแบบเดียวกัน เพราะ เหตุนี้ เราควรพยายามอย่างมากที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราตลอดเวลา

ยกตัวอย่าง หลายคนทำลายความรู้สึกของเพื่อนสนิทของตนด้วยคำพูดสะเพร่า ถ้าท่านทำสิ่งที่ไม่บังควรกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิท ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเขาจะเลวร้ายลงกว่าความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับคนอื่น นอกจากนั้น บางคนทำสิ่งที่ไม่บังควรกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีตำแหน่งต่ำกว่าคนกว่า คนเหล่านี้พูดจา ดูถูกคนอื่นหรือสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเขาด้วยการวางเฉยหรือการออกคำสั่ง

ปัจจุบัน เป็นการยากที่จะพบผู้คนที่มีพรานบิบัติพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ของตนจากส่วนลึกแห่งจิตใจของตนแน่ คนเหล่านั้นควรจะได้รับการปรนนิบัติดีก็ตาม บางคนพูดว่าเขาช่วยไม่ได้จริง ๆ เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไป แต่มีบางสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้วันเวลาจะเปลี่ยนไป เลวีนิติ 19:32 กล่าวว่า “เจ้าจงลุกขึ้นค้ำหน้าคนผม หงอก และเคารพผู้อาวุโสคนชรา และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเจ้าโฮฮาห์” พระเจ้าต้องการให้เราทำหน้าที่ที่ความดีเป็นมนุษย์ของตัวอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราไม่ควรหยาบคายกับคนอื่น แต่เราควรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของโลกนี้

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาของตนในการพบปะ พูดคุย ทำงาน หรือกินอาหารกับคนอื่น แต่ทุกคนแตกต่างกันในเรื่องการศึกษา ความรู้ ประเทศ วัฒนธรรม และในเรื่องอื่น ๆ ถ้าเช่นนั้นเราควรใช้สิ่งใดเป็นมาตรฐานของมรรยาท เราควรใช้บัญญัติแห่งความรักในจิตใจของเรานั้นเอง บัญญัติแห่งความรักหมายถึงพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก ยิ่งเรารักพระเจ้าของพระองค์ในใจ ของเราและทำตามพระคำนั้นมากขึ้นเท่าใด เราก็สามารถประพฤติตามคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น และเราจะ ไม่หยาบคายกับผู้อื่น ตัวบ่งชี้ที่ดีหนึ่งซึ่งอยู่ในบัญญัติแห่งความรักก็คือ “ความเห็นใจคนอื่น” การเห็นอกเห็นใจคนอื่นทำให้เกิดพลังอำนาจอย่างมาก ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็น เจ้าเพื่อท่านจะรับใช้ทุกคนด้วยมรรยาทและความสุภาพเหมือนกับท่านปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ <b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ <b>การทรงบำบัตริภษา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัตริภษาคด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์ <b>การเป็นขึ้นใหม่</b> - เราเชื่อว่าผู้ที่เชื่อ ในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ <b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกว่าภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นการขบถต่อความคิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรคตมันรันคร</li> <li>คริสตจักรมีพันธกิจที่ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร “พระเจ้าเป็นพระบิดาพระผู้สร้าง ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยความเชื่อซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วพิภพ”</li> </ol>



# จิตใจของท่านเป็นเหมือน “ทุ่งนา” ชนิดใด

พระเยซูคริสต์เป็นคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชในทุ่งนาเพื่ออธิบายถึงทุ่งนาแห่งจิตใจของมนุษย์ พระเยซูคริสต์ถึงดินสี่ชนิด ได้แก่ ดินตามหนทาง ดินที่มีพื้นหิน ดินที่มีหนามปกคลุม และดินดี ทุ่งนาแห่งจิตใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นต่างกันออกไปตามลักษณะของพลังชีวิตที่เราได้รับจากพ่อแม่ของเรา ทุ่งนาแห่งจิตใจของเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสภาพแวดล้อมที่เราถูกเลี้ยงดูและคำสั่งสอนที่เราได้รับ ความแตกต่างของจิตใจจะนำความแตกต่างมาสู่ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรวดเร็วของการ เราสู่ฝ่ายวิญญาณจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของทุ่งนาแห่งจิตใจ แต่สิ่งสำคัญก็คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนทุ่งนาทุกชนิดให้เป็นดินดีได้ นอกจากนี้ ความลำบากในการไถหว่านบนทุ่งนานั้นเทียบไม่ได้เลยกับความชื่นชมยินดีของการเก็บเกี่ยวอย่างบริบูรณ์ เราหวังว่าท่านจะเกิดผลของความสว่างอย่างบริบูรณ์ด้วยการตรวจสอบทุ่งนาแห่งจิตใจและการเตรียมจิตใจของท่าน

## ดินตามหนทาง

“และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล่นนั้นก็มักินเสีย” (มัทธิว 13:4)

เมื่อชาวนาหว่านเมล็ดพืช เมล็ดพืชบางส่วนตกลงไปบนดินตามหนทางที่ติดอยู่กับทุ่งนา ถ้าเมล็ดพืชตกลงไปบนดินตามหนทางเมล็ดเหล่านี้ก็ไม่สามารถหยั่งรากลึก เนื่องจากเมล็ดเหล่านี้ไม่ถูกฝังลงไปใต้นดินมันจึงไม่แตกหน่อ บางครั้งเมล็ดพืชเหล่านี้ก็กลายเป็นอาหารของนก ดินตามหนทางเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่แข็งกระด้าง ผู้คนที่มึนจิตใจชนิดนี้ไม่สามารถเข้าใจพระคำของพระเจ้าหรือเชื่อในพระคำนั้นเมื่อเขาได้ยิน ผู้คนที่เหมือนดินตามหนทางมาโบสถ์

และกลับไปบ้านโดยไม่มีประสบการณ์ กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้คนที่มึนจิตใจเหมือนดินตามหนทางต้องพยายามมากกว่าคนอื่น แต่ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ไม่พยายาม เพื่อเตรียมทุ่งนาที่เป็นเหมือนดินตามหนทาง เราต้องกำจัดความหยาบคาย โศกเศร้า ความดื้อรั้น และความเท็จ ทิ้งไปและทำลายความชอบธรรมส่วนตัวและกรอบความคิดที่ตนเองสร้างขึ้นในสมอง ผู้คนที่มึนจิตใจของตน แข็งกระด้างมาช่วงเวลาหนึ่งด้วยความเท็จและความชั่ว ดังนั้น

เขาต้องทำลายสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อ จะเตรียมดินในทุ่งนาคือให้พร้อม ขุดตัวอย่าง ถ้าคนเหล่านี้ที่เทศน์ออกไปไม่ตรงกับความคิดของท่านท่านต้องคิดอย่างลึกซึ้งว่า แนวคิดของท่านถูกต้องหรือไม่ นอกจากนั้นท่านต้องสะสมการทำดีบางอย่างเอาไว้เพื่อพระเจ้าจะสามารถประทานพระคุณให้ กับท่าน ในกรณีของผู้คนที่มึนจิตใจเป็นเหมือนดินตามหนทางนั้นการที่คนในครอบครัวและผู้นำในคริสตจักรจะอธิษฐานเพื่อเขาและนำเขาถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

## ดินที่มีพื้นหิน

“บางก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีน้ำขึ้นก็แห้งไป” (มัทธิว 13:5-6)

ทุ่งนาที่มีพื้นหินจะมีดินเพียงเล็กน้อยบนพื้นหิน ดินที่อยู่ใต้น้ำจะไม่มี เมล็ดพืชตกลงไปในพื้นหินชนิดนี้เมล็ดนั้นจะงอกขึ้นมาทันที แต่ในไม่ช้าเมล็ดที่งอกมานั้นก็จะถูกแผดเผาไปด้วยแสงแดดเพราะดินตื้นเกินไป เมล็ดแห่งพระคำไม่สามารถหยั่งรากลึก เนื่องจาก “พื้นหิน” ที่ถูกใส่ไว้ในจิตใจของผู้คน แต่เมื่อการทดสอบ การขมเหง หรือการทดลองเกิดขึ้น ในไม่ช้าผู้คนที่มึนจิตใจเป็นเหมือนดินที่มีพื้นหินจะล้มลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พื้นหิน” คือเนื้อหาของจิตใจที่รักโลก ในสภาพกว้างความ

เท็จคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ผู้คนเชื่อในพระเจ้า และรักพระองค์ แต่ไม่ใช่พื้นหินทุกชนิดจะเป็นเหมือนกันหมด จำนวนของความเท็จที่ถูกใส่ไว้ในทุ่งนาแห่งจิตใจของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป การไม่หยั่งรากลึกหมายความว่าคนเหล่านี้ไม่มีความเชื่อฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง แม้เขาจะฟังพระคำและเข้าใจ พระคำนั้น สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขารู้จักพระคำในจิตใจของตนหรือเชื่อพระคำนั้นจากจิตใจของเขา ความเชื่อเช่นนี้ถูกเรียกว่า “ความเชื่อฝ่ายเนื้อหนัง” หรือ

“ความเชื่อที่เป็นเพียงความรู้” เพื่อเตรียมดินในทุ่งนาที่มีพื้นหิน เราต้องประพฤติตามพระคำอย่างขยันหมั่นเพียรและอธิษฐานอย่างรอนรน เราต้องรักษาการเติมตนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาไว้ เราต้องไม่หยุดเตรียมดินในกลางคืน เราต้องเชื่อ ฟังคำเทศนาที่เราได้ยินและพระสุรเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับเรา เมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถ เตรียมจิตใจของเราได้อย่างแน่นอนด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและไม่ยอมแพ้ สิ่งนั้นก็

## ดินที่มีหนามปกคลุม

“บางก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย” (มัทธิว 13:7)

คำว่า “หนาม” ในข้อนี้เป็นพืชหนามที่มีกิ่งก้านมากมายซึ่งมีลักษณะเป็นพุ่ม ในที่สุดเมล็ดพืชก็ไม่สามารถ เกิดผลได้เพราะเมเมล็ดนั้นจะแตกหน่อและเติบโตขึ้นในระดับหนึ่ง แต่จากนั้นเมล็ดเหล่านี้ก็ไม่สามารถเติบโตได้ก็ต่อเพราะเมล็ดเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยหนาม คำว่า “หนาม” ในจิตใจของเราในฝ่ายวิญญาณหมายถึงความวิตกกังวลของโลกและการล่อลวงของความร่ำรวย กล่าวคือ คนเหล่านี้โลกทรยศเงิน

ทอง ชื่อเสียง และอำนาจ ผู้คนที่มึนจิตใจเป็นเหมือนดินที่มีหนามปกคลุม พุทธศาสนิกชนที่ดำเนินชีวิตด้วยพระคำ แต่เขายังคงอยู่ในการทดลองและความยากลำบาก เราต้องถอนความชั่วของจิตใจออกไปจากราก “หนาม” เหล่านี้เกิดจากความคิดฝ่ายเนื้อหนัง รากของพืชเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วในจิตใจ แม้เราตัดสินใจที่จะไม่มีความคิดฝ่ายเนื้อหนัง แต่เราก็ไม่สามารถหยุดความ คิดเหล่านี้ได้ที่เรายังมี ความชั่วอยู่ในจิตใจ ในท่ามกลางรากจำนวนมาก

ถ้าเราถอนรากที่มีชื่อว่าความ โลกและความหยาบคายทิ้งไป เราก็สามารถกำจัดเนื้อหนังออกไปจากจิตใจของเราได้ระดับหนึ่งแล้ว ถ้าท่านใครครวญพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอ อธิษฐานตลอดเวลา และรับเอาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านก็สามารถถอนสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ไม่ยาก เหมือนสิ่งอื่นใด เพื่อให้สามารถทำเช่นนั้น ท่านต้องรู้ว่าหนามที่สร้างเจ็บปวดให้กับท่านนั้นมีอยู่มากน้อยแค่ไหน

## ดินดี

“บางก็ตกที่ ดินดี แลเกิดผล หักสิบเท่าบ้าง หักสิบเท่าบ้าง” (มัทธิว 13:8)

ดินดีไม่แข็งกระด้างเหมือนดินตามหนทาง ดินดีนั้นอ่อนนุ่ม เมื่อเมล็ดพืชถูกหว่านลงไปใต้นดิน ดินที่อ่อนนุ่มก็จะอุมเมล็ดพืชที่ปลูกลงไปนั้นเอาไว้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ดินชนิดนี้ชุ่มชื้นและอากาศเอาไว้ ดังนั้นเมล็ดพืชจึงสามารถแตกหน่อและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน จิตใจที่เป็นเหมือนดินดีก็จะรับเอาพระคำของพระเจ้าทั้งหมดเอาไว้เป็นอย่างดี

ดินดีไม่มีหิน ดังนั้นพระคำจะหยั่งรากลงไปใต้นดินอย่างรวดเร็ว ผู้คนที่มึนจิตใจเหมือนดินดีจะเชื่อฟังพระคำของ พระเจ้าไม่ผ่านการทดลอง ความทุกข์ยากลำบาก หรือการขมเหง คนเหล่านี้สัมผัสถึงพระทัยของพระเจ้าผู้ ทรงต้องการช่วยให้เขาเข้าไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในสวรรค์ ดังนั้นเขาจึงยึดมั่นและประพฤติตามพระคำของพระองค์ด้วยความยินดีและเกิดผลแห่งพระพรอย่าง

บริบูรณ์ในชีวิตของเขาตามที่บันทึกไว้ในลูกา 8:15 เพื่อให้ท่านเตรียมจิตใจให้เป็นดินดีเช่นนี้ ท่านต้องการความอดทนนาน ยิ่งท่านนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง อธิษฐานด้วยใจรอนรน และรักษาพระคำด้วยความหมั่นเพียรมากขึ้นเท่าใด ท่านก็จะสามารถ เตรียมจิตใจให้เป็นดินดีและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยผลทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

# “ผมเต็มไปด้วยความหวังสำหรับสวรรค์จากการได้รู้ถึงพระทัย ดั้งเดิมของพระเจ้า ผ่านบทเรียนจากหนังสือปฐมกาล”

คุณฮอนซาน ชุง (นายร้อยตำรวจจากหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงโซล พันธกิจกับคนหนุ่มสาวกลุ่มที่ 3)

“ว่า นี่คือนี่สิ่งที่คุณมองหามาตลอด”  
ผมได้อ่านบทเรียนจากหนังสือปฐมกาลที่อัฟโหลดไว้ในบล็อกอินเทอร์เน็ตโดยบังเอิญ ผมเก็บความประหลาดของใจเอาไว้ไม่ได้ ผมเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าองค์ดั้งเดิมผู้ทรงดำรงอยู่ในรูปของแสงสว่างที่บรรจบพระสุรเสียงในปฐมกาลเอาไว้ การทรงสร้างของพระเจ้า การปรากฏตัวและการกบฏของลูซิเฟอร์ การจัดเตรียมเรื่องความรอด บนกางเขนที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนปฐมกาล และการสร้างอาดัมมนุษย์คนแรก ผมรู้สึกทึ่งกับว่าผมกำลังชมเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตนเอง ตาของผมเปิดกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อผมอ่านคำสอนที่น่าเสนอด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ผมเปี่ยมล้นด้วยความยินดีและทรมานด้วยความประหลาดใจเมื่อผมเรียนรู้จักพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในความรักกับพระองค์และการที่พระองค์ทรงเตรียมมนุษย์เพื่อจุดประสงค์นี้



หลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลีและพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย...

ผมเกิดในครอบครัวคริสเตียน แต่ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนจนกระทั่งในช่วงหยุดพักการเรียนภาคฤดูหนาวเมื่อผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมบังเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณเมื่อผมเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เป็นเวลาสองเดือนผมได้เข้าร่วมในการประชุมอธิษฐาน ในเวลานั้นผมมีประสบการณ์กับการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณและผมร้องไห้กลับใจอย่างดองเท ผมพูดภาษาแปลก ๆ ด้วยเช่นกัน ด้วยความชื่นชมยินดีจากเบื้องบนผมรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ หลังจากนั้นผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์และทูลขอสติปัญญาและกำลังในการอธิษฐานทุกครั้งก่อนเรียนหนังสือ ในที่สุดผมก็สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลี

หลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยผมพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย แต่ผมมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของที่นี่ หอพักมีลำดับชั้นอย่างเข้มงวดเหมือนลำดับชั้นของกองทัพและนักศึกษาปีหนึ่งต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานทุกอย่างของสิ่งเล็กๆ น้อย ๆ คำสั่งให้ฝึกฝนอย่างกระชั้นชิดจากรุ่นพี่และหลายสิ่งหลายอย่างที่ตึงตัว ทำเพื่อการเรียนและการบ้าน... ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผมรู้สึกอยากที่จะบอกวาขนาดแห่งความเชื่อ “ที่แท้จริง” ของผมถูกเปิดเผยออกมา ผมเริ่มอยู่ห่างจากพระคัมภีร์ที่ผมเคยอ่านทุกวันและขาดการประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ ผมไม่ได้ดูด้วยสติและอธิษฐานเพียงสั้น ๆ พอเป็นพิธีก่อนเข้านอน

ผมเคยรู้สึกชื่นชมยินดีหลังจากมีประสบการณ์กับพระวิญญาณ แต่จากนั้นผมเริ่มรู้สึก “หนักใจ”

โดยไม่มีเหตุผล ผมไม่มีความมั่นใจในความรอด ผมตกอยู่ในการหลับใหลฝ่ายวิญญาณและใช้เวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ และการท่องอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาถึงสองปีเพื่อเติมจิตใจที่ว่างเปล่าของผม แต่ผมยังรู้สึกทุกใจ ต่อมาผมบอกผมว่าสิ่งนั้นเป็นการคร่ำครวญของพระวิญญาณที่เกินกว่าพูดเป็นถ้อยคำได้

แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อผมเรียนอยู่ที่สามผมเรียนรู้จักความรักของพระเจ้าจากการอ่าน “คำอธิบายส่วนตัว” ที่เขียนโดยศิษยาภิบาลโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดส์และกลับใจจากความบาปในอดีตของผมอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้น ผมรู้สึกยินดีในยามที่ผมเห็นท้องฟ้าสีครามเพราะผมรู้สึกเหมือนกลับใจว่าพระเจ้าทรงกำลังเฝ้าดูผมอยู่ด้วยความรัก ผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งและเขาร่วมนมัสการในคริสตจักรไกลบ้านอย่างหมั่นเพียร

ด้วยพระคุณของพระวิญญาณผมรู้สึกถึงความเชื่อของคนที่ขึ้นมาใหม่และได้พบกับผู้เลี้ยงที่แท้จริง

ในเวลาเดียวกัน ผมได้อ่านบทเรียนจากหนังสือปฐมกาลในบล็อกส่วนตัวของผม ผมได้รับความชื่นชมอย่างมากและได้รับการสัมผัสจากคำเทศนาที่สอนเราเกี่ยวกับ “แหล่งที่มา” ผมคิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการทรงนำของพระวิญญาณ ผมอยากคุยเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเชื่อมั่น

และความรู้ฝ่ายวิญญาณอย่างลึกซึ้งเช่น นั้นจริง ๆ ดั้งนั้นผมจึงค้นหาในอินเทอร์เน็ตและพบว่าบุคคลนั้นคือ ดร. แจร์ร็อก ลี ผู้เป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลนั่นเอง

แต่ผมได้ยื่นมือว่าคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเคยถูกประณามจากหน่วยงานคริสเตียนบางแห่ง ผมสับสนอยู่ช่วงหนึ่งเพราะพระคุณที่ผมได้รับจากคำเทศนา ผมบอกกับตัวเองว่า “โอ! เราขุดลงไปดูชีวิตฝ่ายในดู” ผมอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อผมจะมีภารกิจวินิจฉัยและเริ่มเปรียบเทียบผลงานของมันกับหน่วยงานคริสเตียนนั้น ผมอ่านคำเทศนาและคำพยานของ ดร. แจร์ร็อก ลี และพยายามที่จะตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นขนวนของการถูกประณาม

และผมได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของหน่วยงานคริสเตียนนั้นเช่นกัน จากภาพรวมสิ่งที่ผมพบเต็มไปด้วยอคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันมินและมีข้อความที่เป็นเท็จอีกมากมายเช่นกัน ตรงกันข้าม คำเทศนาและคำพยาน ของ ดร. ลี มีเนื้อหาที่บริสุทธิ์มากและผมเต็มล้นไปด้วยพระคุณเมื่อผมอ่านสิ่งเหล่านั้น ยิ่งกว่านั้น ผมรู้สึกวิเศษที่นำเสนอการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของ ดร. ลี เช่น เหตุการณ์สำคัญของการประกาศใหญ่ในต่างประเทศ คำพยานแห่งการบำบัดรักษาโรคของพระเจ้าของคนต่างชาติหลายคน การปรากฏตัวของฝูงแมลงปอที่เชื่อฟังซึ่งไม่

สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ และความสว่างฝ่ายวิญญาณ เป็นต้น เมื่อผมดูสิ่งเหล่านั้นความสงสัยทั้งสิ้นของผมก็หมดสิ้นไปโดยธรรมชาติ

ตรงกันข้าม ผมกลับรู้สึกขอบคุณ ดร. ลี ที่ได้แสดงหลักฐานมากมายเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ตามที่กล่าวไว้ในมัทธิว 7:20 ว่า “เหตุฉะนั้น ท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา” ผมเริ่มแน่ใจว่าท่านเป็นศิษยาภิบาลแท้จริงซึ่งพระเจ้าทรงดำเนินไปกับท่าน นับจากนั้นเป็นต้นมาผมอ่านหนังสือและฟังคำเทศนาของท่านเป็นเวลาปีครึ่ง

หลังจากรู้จักน้ำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้าและเติมจิตใจของผมด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า...

ในอดีตผมเคยมีความปรารถนาอย่างคลุ้มคลั่งหรือสำหรับการชำระให้บริสุทธิ์ในขณะที่อ่านพระคัมภีร์อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเข้ามาในจิตใจของผมเลยซึ่งรวมถึงความลึกซึ้งในความเชื่อที่เป็นของความจริงของพระคริสต์หรือ ผมไม่รู้ว่าผมจะ “ตายทุกวัน” ได้อย่างไร

แต่หลังจากที่อ่านหนังสือเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ของ ดร. ลี ผมเริ่มรู้จักคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการชำระให้บริสุทธิ์และวิธีการ โดยละเอียดของการบรรลุถึงขนาดแห่งความเชื่อที่พระเจ้าทรงโปรดปรานมากที่สุด นอกจากนี้ ผมยังได้อ่านหนังสือเรื่อง “สวรรค์ 1-2” และ “ความรักคือการทำให้พระบัญญัติสำเร็จ” และฟัง “บทเรียนจากหนังสือวิวรณ์” ด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมได้รับความรู้ฝ่ายวิญญาณในเรื่องพระคัมภีร์และความรักของพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเติมจิตใจของผมให้เต็ม ผมเต็มล้นไปด้วยความสุข

ในที่สุดชีวิตของผมก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ฟังคำเทศนาที่สอนให้รู้ถึงพระทัยและน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยละเอียด ผมพยายามที่จะกำจัดธรรมชาติในจิตใจของผมและความชั่วทุกรูปแบบทิ้งไป ผมพยายามอย่างสุดกำลังที่จะหลุดออกจากแห่งความดีและเป็นคุณกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน จากนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรผมให้ได้ ทำงานกับหน่วยงานที่ผมต้องการหลังจากจบการศึกษา นั่นคือ ผมถูกย้ายให้ไปทำงานอยู่กับหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 2 ซึ่งอยู่ไกลบ้านผมในฐานะหัวหน้าหน่วย

ในเดือนกันยายน 2012 ผมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลที่ผมเฝ้าปรารถนามาเป็นเวลานาน นับจากนั้นเป็นต้นมาผมดำเนินชีวิตคริสเตียนของตนอย่างมีสันติสุขและความหวังสำหรับสวรรค์ ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับครอบครัวแห่งความเชื่อของผมซึ่งผมพบและรู้จักในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงนำผมมาพบกับผู้เลี้ยงที่แท้จริงและกลายเป็นบุตรที่ดีและนารักของพระเจ้า

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)  
จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org- (มีคำเทศนาภาษาไทย)

หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซิร์ช  
จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ  
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100  
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

GCN www.gcnetv.org  
JMS www.manminseminary.org  
WCDN www.wcdn.org